

\*\*\*\*\*

องค์การคลังสินค้า (อคลัง.) ตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงได้นำหลักปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ISO ๒๖๐๐๐ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อที่สามารถตรวจสอบได้ ความโปร่งใส การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคารพต่อนิติธรรม การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล และการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน มาเป็นกรอบในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ดังนี้

๑. องค์การคลังสินค้ามุ่งมั่นพัฒนางานตามภารกิจหลักขององค์กร ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process) โดยปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการ ตามมาตรฐานสากล ISO ๒๖๐๐๐ ประกอบด้วย ธรรมภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค การมีส่วนร่วมของชุมชน และการพัฒนาชุมชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๒. องค์การคลังสินค้ามุ่งมั่นพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมหลังกระบวนการทำงาน (Corporate Social Responsibility after Process : CSR after Process) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามความสามารถพิเศษขององค์กร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ การใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ พื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

๓. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ภารกิจ รวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยตระหนักถึงความสำคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Mind) เพื่อปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตสำนึก มีคุณธรรมและจริยธรรม จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลภายนอก

๔. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาการดำเนินงาน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างเสริมความผูกพัน สร้างการมีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือ อย่างไม่เลือกปฏิบัติ

๕. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร โดยอาศัย กรอบการรายงานแห่งความยั่งยืนตามแนวทาง Global Reporting Initiative (GRI) ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานขององค์กรและเพิ่มความน่าเชื่อถือของรายงานผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้ คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า ผู้บริหาร และพนักงานขององค์การคลังสินค้า ต้องยึดถือ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์การคลังสินค้า อย่างครบถ้วนและยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวิชัย โภชนกิจ)

ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า

(นายอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์)

ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศุทธิ์)

ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า